

คำนำ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศนโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ และได้มีการจัดทำคู่มือในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฉบับแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันคือคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

กองบัญชาการศึกษาในฐานะหน่วยงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยการดำเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ คณะทำงานได้รวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมมือหารือ สัมมนา ระดมความคิดเห็นจนได้เป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยนำข้อมูลจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินให้สามารถตอบสนองนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้ผลลัพธ์คือผู้รับการฝึกอบรมที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจของผู้ใช้บริการ

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ จึงได้ดำเนินการศึกษาและประเมินตนเอง ตามแบบสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลของหน่วยจากการผลการประเมินคุณภาพภายในของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์เพื่อใช้ในการศึกษาในการดำเนินการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ มีความตระหนักและพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพร้อมที่จะนำข้อบกพร่องต่างๆที่ได้อุปมา กำหนดเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นไปตาม ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของหน่วยที่ได้กำหนดไว้ ให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของทางราชการอย่างแท้จริงนอกจากนั้นศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ ยังมุ่งมั่นปลูกฝังคุณธรรมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจทุกนาย เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี ความเสียสละ และความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ทั้ง ๒๐ ตัวบ่งชี้ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

พลตำรวจตรี

ก. 10m

(ภัทรารุณ เอี่ยมศิริธร)

ผู้บังคับการศูนย์การฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔

